

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động công đoàn tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024

#### I. Tình hình đoàn viên và người lao động

Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên và người lao động tiếp tục ổn định, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp được giữ vững. Các cấp công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp dịp cuối năm; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn”,...cho đoàn viên và người lao động, nhất là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên và người lao động trong dịp Tết, bảo đảm phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của các cấp công đoàn, đội ngũ đoàn viên và người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, vui Xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương trong dịp Tết. Sau kỳ nghỉ Tết, đoàn viên và người lao động trở lại làm việc đúng thời gian quy định với tinh thần trách nhiệm cao.

#### II. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 02 năm 2024

Trong tháng 02 năm 2024, diễn ra Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) đã chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

##### 1. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động trong dịp Tết

Trong thời điểm cuối năm, qua nắm bắt tình hình chung và giám sát của các cấp công đoàn; tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc chế độ tiền lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác cho người lao động theo quy định của pháp luật, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh báo cáo tình hình, kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024<sup>[1]</sup>. Theo đó, từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa; các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt

<sup>[1]</sup> Theo nội dung Báo cáo số 43/BC-LĐLĐ ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tình hình, kết quả tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

động có ý nghĩa thiết thực, nhằm chăm lo cho đoàn viên và người lao động vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.

## **2. Công tác tuyên truyền, vận động**

Trong những ngày cuối tháng 01 đầu tháng 02, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động vui Xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trước và trong Tết; ngay sau Tết trở lại làm việc bình thường; đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong đoàn viên và người lao động.

Kết quả, thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán tình hình cơ bản ổn định, đoàn viên và người lao động đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, an toàn, không vi phạm pháp luật; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối, không xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương; sau kỳ nghỉ Tết, đoàn viên, người lao động trở lại làm việc theo quy định. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn và hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2024 trong các cấp công đoàn.

## **3. Công tác thi đua**

Để góp phần thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thực hiện Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 27/12/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn.

## **4. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn.**

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; trong tháng, đã thành lập 01 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phát triển mới 30 đoàn viên công đoàn<sup>[2]</sup>. Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo công đoàn cấp huyện, ngành, công đoàn các khu công nghiệp tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá số lượng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trên địa bàn tỉnh để có cơ sở giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2024.

## **5. Công tác khác**

Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đôn đốc công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tích cực phối hợp tổ chức hội nghị người lao động năm 2024, gắn với ký kết thỏa ước lao động theo quy định.

---

<sup>[2]</sup> LĐLĐ huyện Ninh Hải thành lập công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng nhà ở sinh thái, với 30 đoàn viên.

Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 114 Năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1984 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Thẩm định, duyệt báo cáo quyết toán tài chính công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2023.

### **III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024**

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng 03, như sau:

1. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiến hành xem xét phân bổ, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện trong năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức hội nghị người lao động, gắn với ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp để hoàn thành trong quý I/2024 theo quy định. Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát đối với các đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền và tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho công đoàn cơ sở, đoàn viên được nhận hỗ trợ mua hàng tại Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” tiếp tục tham gia Chương trình đến hết ngày 29/02/2024. Triển khai vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn”; đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành khảo sát, thống kê tình hình nhu cầu nhà ở của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị xét, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”.

2. Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và 32 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4). LĐLĐ tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” và hướng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2024.

3. Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và người lao động năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

4. Cùng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; cùng với đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong năm 2024.

5. Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai Chương trình công tác nữ công năm 2024 và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 114 Năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1984 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

6. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra đồng

cấp về quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023. Phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động.

7. Hoàn thành việc thẩm định, duyệt báo cáo quyết toán tài chính công đoàn cấp dưới và tập trung xây dựng báo cáo quyết toán tài chính công đoàn tỉnh năm 2023 theo quy định của Tổng Liên đoàn. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn quý I năm 2024.

Trên đây là kết quả hoạt động công đoàn tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024./.

***Noinhận:***

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, t.phố, CĐ ngành, CĐCKCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**Nguyễn Hữu Hòa**